



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

รอนลคคีเอนเอแเทมมโคเวค

**ทาคันทอเคือ
ธชาติ-วิกฤคิ!
บ้วยทะสุลัน**

หมอขอเวลาอีกน็ด รอดอด
รทสพันธุกรรมเชือไวรัสมรณะ
"โคเวค-19" ★ มีค่อนัว ๕



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

รอผลดีเอ็นเอ ☆ ต่อจากหน้า 1
 จากหม่อมฝรั่งเสสมาเที่ยวเกาะสมุย เพื่อยื่นยื่น
 ชัดเจนติดเชื้อจากไหน หลังพบเชื้อที่อุปกรณ์ใน
 พิเศษของโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัว ขณะที่
 อาคารผู้ป่วยปกติก็ คาดหลังให้ยารักษาครบ 10 วัน
 จะสามารถให้กลับบ้านได้ ขณะเดียวกันไทยพบผู้
 ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คน มาจาก 4 ประเทศ 1 ในนั้นเป็น
 นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสตรวจพบเชื้อโควิด-19
 ขณะอยู่ในสถานกักตัว ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก
 ติดเชื้อทะลุ 48 ล้านคน “โคลอมเบีย” เป็นชาติที่ 8
 ของโลกที่พลเมืองติดเชื้อไวรัสร้ายเกิน 1 ล้านคน
 โดยมี “เม็กซิโก” จ่อคิวเป็นประเทศที่ 9

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงาน
 สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่
 25 ต.ค. ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 5 คน เป็นคนไทย
 4 คน ชาวต่างชาติ 1 คน เดินทางมาจากต่างประเทศ
 และอยู่ในสถานกักกันของรัฐทั้งหมด โดยมาจาก
 ประเทศบราซิล 2 คน สหราชอาณาจักร 1 คน
 ฝรั่งเศส 1 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คน ทำให้มี
 ผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 3,736 คน หายป่วยเพิ่ม 1
 คน ผู้รับรักษาตัวอยู่ 147 คน ผู้เสียชีวิตลงที่ 59 คน
 สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 5 คน สองรายแรก
 เป็นหญิงไทยเดินทางมาจากบราซิล รายแรกอายุ
 86 ปี อาชีพพนักงานร้านสะดวกซื้อ พบเชื้อ ไม่มี

อาการ อีกรายอายุ 99 ปี อาชีพพนักงานวดพบเชื้อ
 ไม่มีอาการ ทั้ง 2 ราย รักษาตัวใน รพ.บางละมุง
 จ.ชลบุรี รายที่สาม เป็นหญิงไทยอายุ 52 ปี มาจาก
 สหราชอาณาจักร อาชีพแม่บ้าน พบเชื้อ ไม่มีอาการ
 รักษาตัวใน รพ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี รายที่สี่ เป็น
 หญิงไทย อายุ 40 ปี เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา
 ออเมิเรตส์ อาชีพแม่บ้าน พบเชื้อ มีอาการไอ เจ็บคอ
 รักษาตัวใน รพ.สมุทรปราการ และรายสุดท้ายเป็น
 หญิงชาวฝรั่งเศส อายุ 60 ปี มาจากประเทศฝรั่งเศส
 1 คน เป็นนักท่องเที่ยว พบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัว
 ใน รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ

ด้าน นพ.โอภาสการย์กวีวงศ์ รักษาการ
 แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้า
 การสอบสวนสาเหตุการติดเชื้อโควิด-19 ในหญิงชาว
 ฝรั่งเศส วัย 57 ปี หลังพ้นการกักตัวใน Alternative
 State Quarantine (ASQ) 14 วันว่า ขณะนี้อยู่
 ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก แม้ว่า
 เบื้องต้นจะพบเชื้อในสิ่งแวดล้อมที่ติดเชื้อในสถานที่
 กักตัว แต่ยังคงต้องการถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อให้
 รู้ว่าการติดเชื้อนั้น ใครคิดใคร่เกิดจากที่ใดอย่างไร
 ทำให้ผลการสอบสวนโรคตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 แต่หากเสร็จสิ้นก็จะรายงานต่อ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิตร
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทราบ และประสาน
 เพื่อเสนอต่อไปยัง สคบ. ให้มีการทบทวนมาตรการ
 ในส่วน Alternative State Quarantine หรือ

ASQ ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรการส่วนใดเพื่อลด
 ช่องโหว่ เนื่องด้วยเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
 เบื้องต้นได้กำชับให้มีการทำความสะอาดที่เดิน
 และปิดให้บริการเพื่อความปลอดภัย

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการ
 กงโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถาน
 การณ์ทั่วโลกขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสม 48 ล้านคน
 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก
 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล และยังคง
 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อ
 ที่ได้รับรายงานมีความเป็นไปได้ว่าจะต่ำกว่าจำนวน
 ผู้ติดเชื้อจริงค่อนข้างมาก โดยผู้ติดเชื้อประมาณ
 ร้อยละ 50 เป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการ

วันเดียวกันที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะสมุย
 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นพ. วีระศักดิ์ ห่อทองคำ
 ผอ.รพ.เกาะสมุย เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับทีม
 แพทย์พยาบาลและทีมสอบสวนโรคอำเภอเกาะสมุย
 ในการติดตามความคืบหน้าด้านการรักษาอาการป่วย
 ของหญิงชาวฝรั่งเศส วัย 57 ปี ที่ติดเชื้อโควิด-19
 ว่าอาการล่าสุดของผู้ป่วยปลอดภัยดี มีอาการไอ
 เล็กน้อย อาการอื่นๆปกติดี หลังจากให้ยารักษามา
 ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา คาดว่าครบ 10 วัน
 ก็จะให้กลับบ้านได้ ตอนนี้ได้ติดตามผู้เสี่ยงสูง
 และเสี่ยงต่ำทั้งหมด 110 คน ทุกคนไม่มีอาการ
 และไม่พบเชื้อโควิด-19 ทีมสอบสวนได้ติดตาม



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

โทมัส โกลด์แมน ผู้ป่วยที่ไปสัมผัสมา ให้ครอบครัวทุกคน
ทั้งหมด ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด ก็จะตอบสังคม
ได้ว่าไม่มีการแพร่เชื้อไปในชุมชนหรือสังคม ทำให้
ทุกคนสบายใจได้ว่ามาเที่ยวเกาะสมุยแล้วปลอดภัย
ส่วนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่พบครอบครัว
ชาวเมียนมา 8 คนอาศัยในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
แม่สอด ติดเชื้อโควิด-19 จนถึงขณะนี้แม้สถานการณ์
จะคลี่คลายลงแต่ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 25 ต.ค.
ว่าการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ กลับยังมีความสับสน
หลังคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด คณะ
กรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา และ
คณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน
พิจารณาจะปลดล็อกชุมชนทั้งหมดในวันที่ 27 ต.ค.
ส่วนเปิดด่านชายแดนไทย-เมียนมาเพื่อการขนส่ง
สินค้าที่กำหนดเปิดเข้าวันที่ 26 ต.ค. นั้น แต่เกิด
ปัญหาทางฝั่งด่านชายแดนเมียนมาที่ประกาศจะเปิด
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา วันที่
27 ต.ค. ทำให้ไทยอาจจะต้องเลื่อนไปเปิดวันที่ 27
ต.ค. แต่ขณะนี้กำลังเจรจากับทางเมียนมาให้เลื่อนมา
เปิดตรงกันได้หรือไม่

ด้านนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก กล่าวถึงการปลดล็อกด่านชุมชนวัดหลวง
โชนบ้านลุงทองและโชนมะคินะฮ์ ซึ่งได้วิเคราะห์
สถานการณ์และดูภาพรวม ทางฝ่ายสาธารณสุข

ยืนยันตัวเลขตรวจสอบผู้สัมผัสโรคใกล้ชิด รวมถึง
การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่อำเภอแม่สอด และ
อำเภอใกล้เคียง ทั้งอำเภอแม่สอด พบพระ อุ่มผาง
และท่าสองยาง จนถึงขณะนี้รวมกว่า 1 หมื่นราย
ซึ่งมีผลเป็นลบทั้งหมด ทำให้วันที่ 27 ตุลาคมนี้
จะมีการปลดล็อกด่านชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อยู่ในมาตรการที่เข้มข้นขึ้น
ซึ่งทางเทศบาลต้องจัดเจ้าหน้าที่ปรณรงก์เพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ทั้งเรื่อง
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือมากขึ้น ส่วนเรื่องความหนาแน่นของการ
อยู่อาศัย ทางเทศบาลนครแม่สอด จะต้องไปดูเรื่อง
ความสะอาด สุขอนามัยการป้องกันโรค ซึ่งไม่ใช่
เฉพาะโรคโควิด-19 รวมถึงโรคภัยอื่นๆ อย่างเข้มขัน
ผวจ.ตากกล่าวอีกว่า ทางจังหวัดตาก จะมี
มาตรการการออกตรวจคัดกรองในรอบที่สองหลัง
ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างแน่นอน แต่คนที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดอยู่ใน
Home quarantine อย่างเข้มข้นของทางการแล้ว
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายผลเชิงรุก
โดยรถชีววิถีพระราชทาน ยังคงออกตรวจคัดกรอง
ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัด
ตากอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจนถึงขณะนี้มีการออกตรวจ
คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกว่า 10,000 คน

ในพื้นที่อำเภอแม่สอดแม่สอดท่าสองยาง พบพระ
และอุ่มผาง

สำหรับความตื่นหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
ในต่างแดน ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 48 ล้านคน
เสียชีวิตรวมกว่า 1.16 ล้านคน โดยมีทั้งหมด 8
ประเทศ ที่มียอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุหลักล้านคนอย่าง
เป็นทางการ เริ่มจากอันดับ 1 สหรัฐอเมริกา พบ
ผู้ติดเชื้อในวันเดียว 88,978 คน ถือเป็นสถิติสูงสุด
นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด และเป็นการทำสถิติ
สองวันติดต่อกัน หลัง 1 วันก่อนหน้าติดเชื้อรายใหม่
กว่า 88,000 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น
8.83 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 230,000 คน พร้อม
กับมีรายงานนายมาร์ค ซอร์ค หัวหน้าคณะทำงาน
ของนายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐติดเชื้อ
แต่เบื้องต้นทำเนียบขาวยืนยันว่า นายเพนซ์มีผล
ตรวจร่างกายเป็นลบ

ขณะที่อันดับ 2 อินเดีย ยอดติดเชื้อรวมเพิ่ม
เป็น 7.86 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 119,000 คน
อันดับ 3 บราซิล ยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่ 5.38 ล้านคน
เสียชีวิตรวมกว่า 157,000 คน อันดับ 4 รัสเซีย
พบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติ 18,710 คน ยอด
ติดเชื้อรวมกลายเป็น 1.51 ล้านคน เสียชีวิตรวม
กว่า 28,000 คน อันดับ 5 สเปน ยอดติดเชื้อรวม

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

รอผลดีเอ็นเอ ☆ ต่อจากหน้า 5

ขยับเป็น 1.11 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 85,000 คน อันดับ 6 ฝรั่งเศส ยอดติดเชื้อรวมพุ่งเป็น 1.09 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 84,600 คน อันดับ 7 อาร์เจนตินา ยอดติดเชื้อรวมกลายเป็น 1.08 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 28,600 คน และอันดับ 8 โคลอมเบีย ยอดติดเชื้อรวมทะลุ ล้านคนอย่างเป็นทางการ เสียชีวิตรวมกว่า 30,000 คน

นอกจากนี้ ประเทศที่อาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ 9 คือ เม็กซิโก ยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่ 886,800 คน เสียชีวิตรวมกว่า 88,700 คน เช่นเดียวกับอังกฤษที่ยอดติดเชื้อรวมยังเพิ่มไม่หยุดอยู่ที่ 854,000 คน เสียชีวิตรวมกว่า 44,700 คน ขณะที่มาเลเซีย ยังพบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติ 1,228 คน เกาะบาหลี อินโดนีเซีย พบนักโทษในเรือนจำติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 100 คน ส่วนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเร่งตรวจหาเชื้อประชากร 700,000 คนในเมือง แคลกตาร์ มณฑลฉินเจียง หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการป่วยในเมือง 1 คน เบื้องต้นตรวจเสร็จสิ้นแล้ว 800,000 คน คาดตรวจครบทั้งหมดภายใน 2 วัน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

บิกต๋อสังปลดลือก
บัตร์ทอ้งรักษาทุกที่ทุกพร.

หมอบนบทไมทน
สวนกลับทันควัน
คนไทยเฮ “บิกต๋อ” คลายลือก “บัตร์
ทอง” เปิดทางประชาชน ♦ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

บัตรทอง □ **ต่อจากหน้า 1**

ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว ดีเดย์เริ่ม 1 พ.ย. กำชับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง จะได้รับการรักษาใน รพ. ที่มีศักยภาพ-ไม่แออัด สปสช. หน่วยงานหลักประสานจัดหาให้ ย้ำเป็นนโยบายของรัฐบาล หวังยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี-มีมาตรฐาน-สะดวกสำหรับคนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลไพบ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับระบบสวัสดิการแห่งรัฐด้านสาธารณสุข ด้วยการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้ และยกเลิกการใช้ใบส่งตัวของผู้ป่วย ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดการคลายลือกดังนี้

1.ประชาชนสามารถรับการรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้ โดยทดลองให้ประชาชนในกรุงเทพฯ สามารถไปรับบริการ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งเป้าที่จะประสานหน่วยบริการ 500 แห่ง ให้เข้ามาเป็น “หน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” (คลินิกชุมชนอบอุ่น และหน่วยบริการเฉพาะทางชุมชนอบอุ่น) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป

2. “ผู้ป่วยใน” ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป นโยบายใหม่นี้ หากผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพแล้วโรงพยาบาลวินิจฉัยว่าต้องแอดมิท (นอนรักษาตัวที่ รพ.) ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวอีกต่อไป เนื่องจาก

สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างคลินิกกับ รพ. ที่มีศักยภาพเอง โดยอัตโนมัติ

3.ประชาชนแจ้งย้ายหน่วยบริการเมื่อใดรักษาที่ใหม่ได้ทันที และ 4.ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาใน รพ. ที่มีศักยภาพและไม่แออัด เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้ สปสช. ประสานจัดหา รพ. ที่ไม่แออัด และมีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งประเภทนั้น ๆ ได้ทันที

“การคลายลือกข้อจำกัดต่าง ๆ ของบัตรทองในครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในความพยายามที่จะยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี มีมาตรฐาน ง่ายและสะดวกสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน” นายอนุชา กล่าว

ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ. จะนะ จ.สงขลา ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ” ระบุว่า คลายลือกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ “ไม่จริง” ความเข้าใจผิดที่ต้องรีบบอกความจริงคือ ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการการแพทย์ปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ คือจะไป รพ. อำเภอไหนก็ได้ ไป รพ.สต.ไหนก็ได้ หรือจะไปคลินิกอบอุ่นไหนใน กทม.ก็ได้ (เดิมไม่ได้) แต่จะเดินข้ามหัวขั้วตรงไป รพ.การแพทย์เฉพาะทางไม่ได้ จะเดินไป รพ.ศิริราช รพ.ราชวิถี รพ.อุดรฯ รพ.หาดใหญ่ รพ.ลำปาง โดยตรงไม่ได้ ต้องผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลรักษาก่อน หากเกินขีดความสามารถก็ค่อยส่งต่อด้วยใบส่งตัวผู้ที่ยกเว้นหากเป็นผู้ป่วยใน หรือได้รับการรับตัวเข้าเป็นผู้ป่วยใน หรือเป็นมะเร็ง อันนี้ไม่ต้องมาเอาใบส่งตัวย้อนหลัง ซึ่งอันหลังนี้ถูกต้องใช้เลย ขอให้ทาง สช.และ สปสช. ร่วมกันทำความเข้าใจให้ชัดเจนและถูกต้อง อย่าให้คนไทยเข้าใจผิด.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

เตียงพ.ต.อ.อมเบ็ยเลี้ยง

**จับ3ชาวจีน
ขน8ล้านบ.
ผ่านเข้าไทย
หนีภัยไวรัส**

กรมควบคุมโรค เร่ง
ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อ
ไวรัส “โควิด-19” ใน
พิตเนส ♦อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

เด็งฟ.ต.อ. □ ต่อจากหน้า 1

สถานที่กักกันแบบทางเลือก จุดแพร่เชื้อไวรัส
มรณะสู่แหล่ฝรั่งเศส พิสูจน์ “ใครคิดใคร”
ก่อนขง สบค. ทบทวนมาตรฐานสถานที่กักตัว
ทางเลือกอุดช่องโหว่ด้าน ด้านวงการศึกษาก
ฉาวโผล่อีก ผบ.ก.จ.ว.สุรินทร์ ลงนามคำสั่งตั้ง
“ผกก.สท.ทุ่งมน” เข้ากรุ สบค.ก.จ.ว.สุรินทร์
เช่นพิษ งบเงิน “เบียดเบียนโควิด-19” ดำรวจ
ชั้นผู้น้อย จ่อฟัน วินัย-อาญา เพิ่ม ขณะที่
ทหาร-ตร.-ฝ่ายปกครอง ชายแดนแม่สอด

จ.ตาก สนธิกำลัง รวบ 3 ชายหญิงชาวจีน พร้อม
ลูกหลานเมียมา หอบเงินสด 8 ล้าน ทน “โค
วิด-19” ฝั่งเมียนมา ลอบข้ามน้ำเมยเข้าไทย
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ศูนย์บริหารสถาน
การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) หรือ สบค. รายงานสถานการณ์
ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 5
ราย เป็นคนไทย 4 ราย สัญชาติฝรั่งเศส 1 ราย
ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมาจาก
บาห์เรน 2 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย ฝรั่งเศส
1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย ทั้งหมดเข้า
พักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ สำหรับผู้ป่วยราย
ใหม่ 5 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่มาจากบาห์เรน เป็น
หญิง สัญชาติไทย อายุ 38 ปี อาชีพพนักงาน
ร้านสะดวกซื้อ 2.ผู้ที่มาจากบาห์เรน เป็นหญิง
สัญชาติไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานนวด 3.ผู้
ที่มาจากสหราชอาณาจักร เป็นหญิง สัญชาติไทย
อายุ 52 ปี อาชีพแม่บ้าน 4.ผู้ที่มาจากฝรั่งเศส
เป็นหญิง สัญชาติฝรั่งเศส อายุ 60 ปี เป็น
นักท่องเที่ยว 5.ผู้ที่มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นหญิง สัญชาติไทย อายุ 40 ปี อาชีพแม่บ้าน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวน
สาเหตุการติดเชื้อโควิด-19 ในหญิงชาวฝรั่งเศส
วัย 57 ปี ที่ จ.สุราษฎร์ธานี หลังพันการกักตัวใน
สถานที่กักกันแบบทางเลือก ว่า ขณะนี้อยู่
ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
แม้ว่าเบื้องต้นจะพบเชื้อในสิ่งแวดล้อมที่พืเศษ
ในสถานที่กักตัว แต่ยังคงรอการถอดรหัส

พันธุกรรม เพื่อให้รู้ว่าการติดเชื้อนั้น ใครคิด
ใคร เกิดจากที่ใดอย่างไร ทำให้ผลการสอบสวน
โรคตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่หากเสร็จ
สิ้นจะรายงานต่อ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ทราบและประสานเพื่อ
เสนอต่อไปยัง สบค. ให้ทบทวนมาตรการใน
ส่วนของสถานที่กักกันแบบทางเลือก ว่า ต้องมี
ปรับเพิ่มมาตรการส่วนใดเพื่อลดช่องโหว่ ด้วย
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เบื้องต้นยังได้
กำชับให้มีการทำความสะอาดพืเศษ และปิด
ให้บริการเพื่อความปลอดภัย

ที่ จ.ตาก บริเวณท่าบุนรินทร์ หมู่ 9 บ้าน
แม่ใหม่ท่าซุง ต.แม่ก อ.แม่สอด ร.อ.ศาสวัต
สัตยพงษ์ ผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงหนัก หน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พร้อม ร.อ.ศัลป์ชัย
พรเสกสรร ผู้บังคับกองร้อยเครื่องที่เร็ว กอง
กำลังเรศวร สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ สก.
แม่สอด ดช.ที่ 346 ฝ่ายปกครอง และชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.แม่ก อ.แม่สอด เข้า
ตรวจสอบชายจีนชายหญิงรวม 3 ราย ลักลอบ
ข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งเมียวดี สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา กำลังขึ้นฝั่งประเทศไทย โดยมี
ชาวมียนมา 3 คน ช่วยแบกลuggage ให้

เมื่อตรวจสอบภายในกระเป๋าสัมภาระ และกล่อง
กระดาษ พบธนบัตรไทยชุกซ่อนอยู่ในกล่อง
กระดาษรวมเป็นเงิน 8 ล้านบาท เมื่อสอบสวน
ทราบว่าชาวจีน 3 ราย ลักลอบข้ามชายแดน
เนื่องจากต้องการหนีโรคโควิด-19 ที่กำลัง
ระบาดหนักในฝั่งเมียนมา จึงพยายามจะมาอาศัย
อยู่ในประเทศไทย แต่ถูกจับกุมตัวได้เสียก่อน
เบื้องต้นควบคุมตัวชาวจีนทั้ง 3 ราย พร้อม
ลูกหลานเมียมา ไปตรวจคัดกรองโควิด-19 แล้ว
นำส่ง สก.แม่สอด ดำเนินคดี

ส่วนที่ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร
แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ขณะนี้ได้พบ
แรงงานต่างด้าวชาวมียนมาที่หลบหนีเข้าเมือง
โดยไม่ผ่านการคัดกรอง ผ่านเข้ามาถึงมหาชัย
จ.สมุทรสาคร และมีการตรวจสอบเจอแล้ว
บางส่วน ตรงจุดนี้ถือว่าน่ากลัวแต่เรามีการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือ
กับโรคโควิด-19 ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ออก
ให้สื่อมวลชนและทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา
และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและ
ประชาชนด้วยหากพบมีแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้ามาช่วยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

อีกด้าน พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบุญรอง
ผบ.ภ.3 ในฐานะโฆษกตำรวจ ภ.ภ.3 กล่าว
ว่า พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบ.ภ.จ.ว.
สุรินทร์ ออกหนังสือคำสั่งเรื่อง ให้ข้าราชการ
ตำรวจปฏิบัติราชการที่ สบค.ก.จ.ว.สุรินทร์ และ
การรักษาราชการแทน คำสั่งที่ 635/2563 ลงวัน
ที่ 24 ต.ค. โดยให้ พ.ต.อ.วิวัฒน์ แสงสว่างสถิตย์
ผกก.สท.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ปฏิบัติ
ราชการที่ สบค.ก.จ.ว.สุรินทร์ โดยขาดจาก
ตำแหน่งและหน้าที่ทางต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้มี
กำหนด นับตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. เป็นต้นไป และ
ภ.จ.ว.สุรินทร์ มีคำสั่งที่ 636/2563 ลงวันที่ 24
ต.ค. ให้ พ.ต.ท.เอกธราช อาจมนตรี รอง ผกก.
(สอบสวน) สก.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผกก.สท.ทุ่งมน
อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งและ
หน้าที่ทางสังกัดเดิม ทั้งนี้กำหนด 30 วัน นับ
ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. เป็นต้นไป

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 3

สร.ต้นสมรทขอสพิทอล

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรีรินทร์ ได้พัฒนาความเป็นเลิศโรงพยาบาลทุกแห่ง ผู้ Smart Hospital บูรณาการแผนพัฒนาบริการสุขภาพจัดการโรค NCDs ด้วยการเปิด Fast Track ส่งต่อผู้ป่วยทุกระดับ และพัฒนางานฉุกเฉินช่วยรักษาทันเวลา ช่วยลดอัตราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อีกทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลทุก รพ.เป็นหนึ่งเดียว จัดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน PLUS ดูแลสตรีก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และหลังคลอด พัฒนาห้องคลอดคุณภาพ ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมวัย ขณะที่กลุ่มวัยทำงาน มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และทำให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**‘สธ.’ เร่งถอดรหัสพันธุกรรม
หาที่มาเชื้อโคโรนา
หลังแหม่มติดจากฟิตเนสปากน้ำ
สั่งทำความสะอาด-ปิดบริการ
ป้องกันไวรัสลูกกลมขยายวง**

“สพค.”พบไทยป่วยโควิดใหม่ 5 คน มาจาก 4 ปท. สะสม 3,736 ราย
หายป่วย 3,530 ราย ด้าน สธ.เผยผลสอบสวนโรครณีแหม่มฝรั่งเศส
ติดเชื้อในประเทศยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ต้องรอผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัส
เพื่อให้รู้ชัดเชื้อจากใคร ติดจากที่ไหน ติดได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

ผลตรวจจนท.สถานกักตัวเป็นลบ

และว่า การตรวจเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ภายในสถานกักกันโรคสอบสวนครบแล้วให้ผลเป็นลบทั้งหมด ซึ่งไม่มีความกังวลว่า เจ้าหน้าที่จะนำเชื้อออกจากสถานกักกันไปสู่ชุมชนรอบข้าง ส่วนการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว สิ่งที่ต้องเน้นย้ำยังเป็นในพื้นที่

เกาะสมุยมากกว่าพื้นที่ในสถานกักกันของ จ.สมุทรปราการ โดยกรมควบคุมโรคส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ไปแล้ว แต่จะต้องรอการรายงานผลอย่างเป็นทางการออกมาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสาวฝรั่งเศสไร้เชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รมช.สาธารณสุขแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในผู้ป่วยเพศหญิง สัญชาติฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางมาถึงประเทศไทยและผ่านการกักกันโรคระยะเวลา 14 วันแล้ว ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสอบสวนโรคอย่างละเอียดและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

โดยทีมสอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วย 2 ราย และเพื่อนต่างชาติที่ขับรถไปรับที่สนามบินอีก 1 ราย ซึ่งทั้ง 3 ราย ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ผลตรวจโควิดไม่พบเชื้อ ส่วนผู้โดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบินเดียวกันรวม 12 ราย พบผู้โดยสาร 1 รายมีอาการทางเดินหายใจ และได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจโควิด ผลไม่พบเชื้อ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอาการและรอตรวจหาเชื้อ

เร่งหาผู้สัมผัสเพิ่มมาตรวจ-กักตัว

ด้านโรงพยาบาลเกาะสมุยนำผู้เสี่ยงสูงเป็นลูกเรือและผู้โดยสาร 9 ราย และพนักงานร้านนวด 6 ราย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลตรวจออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 15 ราย นอกจากนี้ ทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขยังได้ติดตามไลน์ไลน์ของผู้ป่วยชาวฝรั่งเศส ว่า มีบุคคลใดสัมผัสใกล้ชิดเพิ่มเติมหรือไม่ ก็จะนำตัวมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัว 14 วัน

สำหรับการสอบสวนในสถานที่กักกันโรค จ.สมุทรปราการ ที่ผู้ป่วยเข้าพักระหว่างวันที่ 30 กันยายน-15 ตุลาคม พบผู้ปฏิบัติงาน 68 คน เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว 67 ราย ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 รวมทั้งผลตรวจเลือกก็ไม่พบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 ส่วนการเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม 7 ตัวอย่าง พบเชื้อโควิด-19 ที่พื้นผิวอุปกรณ์ออกกำลังภายในห้องฟิตเนส 1 ตัวอย่าง จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถูกกักกันไม่ครบ 14 วันออกมาแพร่เชื้อในห้องฟิตเนส และพื้นที่ส่วนกลางบางจุด

สมุยคุมเข้มสถานบริการในพื้นที่

ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมา ตำรวจ สก.บ่อผุด ร่วมกับฝ่ายปกครองเกาะสมุย และ กอ.รมน.ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย ออกประชาสัมพันธ์เข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานบริการในพื้นที่ โดยให้ทางร้านปฏิบัติตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเข้มงวด ในเรื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัยกับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าใช้บริการ และให้นักท่องเที่ยวรักษาระยะห่างใช้บริการภายในร้าน

ทั่วโลก 213 ปท. ขยับใกล้ 43 ล้าน

ขณะที่ความคืบหน้าการระบาด ของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขยับใกล้ 43 ล้านวันเดียวกัน เว็บไซต์ www.worldometers.info รายงานสถานการณ์ใน 213 ประเทศที่มีการติดเชื้อโควิดว่า ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรวม 42,990,580 ราย เสียชีวิตรวม 1,155,437 ราย รักษาหายรวม 31,707,974 ราย โดยประเทศที่ครองอันดับ 1 คือ สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสะสม 8,827,932 ราย เสียชีวิตสะสม 230,068-ราย อันดับ 2 อินเดีย ผู้ติดเชื้อรวม 7,866,740 ราย เสียชีวิตรวม 118,593 ราย อันดับ 3 บราซิล ผู้ติดเชื้อรวม 5,381,224 ราย เสียชีวิตรวม 156,926 ราย อันดับ 4 รัสเซีย ผู้ติดเชื้อรวม 1,513,877 ราย เสียชีวิตรวม 26,050 ราย และอันดับ 5 สเปน ผู้ติดเชื้อรวม 1,110,372 ราย เสียชีวิตรวม 34,752 ราย ไทยอยู่ในอันดับ 146 มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,736 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย รักษาหายแล้ว 3,530 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ปธน.โปแลนด์ติดโควิดอีกคน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีอันด์แชย์ ดุดา ของโปแลนด์ วัย 48 ปี ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 โดยเลขานุการประจำทำเนียบประธานาธิบดีโปแลนด์ทวีตผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันเสาร์ว่า ประธานาธิบดีดูดาตรวจหาเชื้อโควิดตามคำแนะนำ ผลตรวจออกมาเป็นบวก แต่ประธานาธิบดีดูดาดีและได้กักตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะที่ยังไม่ชัดเจนว่า ประธานาธิบดีดูดาติดเชื้อโควิดเมื่อไร ผู้นำโปแลนด์เข้าร่วมประชุมด้านการลงทุนที่กรุงทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้พบประธานาธิบดีเคอร์สตี กัลจูเลค ของเอสโตเนีย และประธานาธิบดีรูเมน ราเดฟของบัลแกเรีย ด้วย ทั้งนี้ ประธานาธิบดีดูดา กลายเป็นผู้นำประเทศคนล่าสุดที่ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลซอนารู ของบราซิล ติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว

เมียนมาสำรองยาแรมเดซิเวียร์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ว่า กระทรวงสาธารณสุขเมียนมารายงานสถิติคนติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง มีผู้ป่วยยืนยันใหม่ 1,423 คน เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเป็นสถิติอย่างน้อย 43,788 คน รักษาหายแล้ว 23,708 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 1,066 คน เพิ่มขึ้น 28 คน ขณะที่รัฐบาลเมียนมายังเปิดเผย เรื่องการนำเข้ายาแรมเดซิเวียร์ 30,000 ชุด จากบริษัท จิเลียต ไชเอนเซสของสหรัฐฯ โดยยา 8,000 ชุด มาถึงแล้ว และ 7,000 ชุด เพิ่งเดินทางมาถึง ซึ่งขนส่งด้วยเครื่องบินคาร์โกจากอินเดีย และอีก 10,000 ชุด จะเดินทางมาถึงภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ส่วนอีก 5,000 ชุดได้รับบริจาคจากหลายภาคส่วน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของเมียนมาเกิดขึ้นหลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (เอฟดีเอ) ออกแถลงการณ์ขยายขอบเขตการใช้ยาแรมเดซิเวียร์กับผู้ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะโรคโควิด-19 หลังก่อนหน้านี้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติจากโรคดังกล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

ปลดล็อกบัตรทอง ผู้ใช้สิทธิรักษาได้ทุกรพ. นำร่องกทม.-ดีเดย์1พ.ย.

นายเกษมอภสร.ยกระดับสวัสดิการแห่งรัฐด้านสาธารณสุข โดยให้
ประชาชนถือบัตรทองเข้ารักษาได้ทุกสถานพยาบาล-ยกเลิกใบส่งตัว ทดลอง
นำร่องในกทม. เริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้ ▶ ต่อ : บัตรทอง -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

บัตรทอง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มอบให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบสวัสดิการแห่งรัฐด้านสาธารณสุข ด้วยการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถเข้ารับการรักษาที่ได้ก็ดี และยกเลิกการต้องใช้เวลา

ส่งตัวของผู้ป่วยในกรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดการคลายล็อก ดังนี้ 1.ประชาชนสามารถรับการรักษายาพยาบาลที่ได้ก็ดี โดยทดลองให้ประชาชนในกรุงเทพฯสามารถไปรับบริการโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งเป้าจะประสานหน่วยบริการ 500 แห่ง ให้เข้ามาเป็น “หน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” (คลินิกชุมชนอบอุ่น และหน่วยบริการเฉพาะทางชุมชนอบอุ่น) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

นายอนุชากล่าวต่อว่า 2.ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป นโยบายใหม่นี้หากผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพแล้ว โรงพยาบาลวินิจฉัยว่าต้องแอดมิท (นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล) ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวอีก เนื่องจาก สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเองโดยอัตโนมัติ 3.ประชาชนแจ้งย้ายหน่วยบริการเมื่อใดรักษาที่ใหม่ได้ทันที และ 4.ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและไม่แออัด เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้สปสช.ประสานจัดหาโรงพยาบาลที่ไม่แออัด และมีศักยภาพรักษาโรคมะเร็งประเภทนั้นๆ ได้ทันที

“การคลายล็อกข้อจำกัดต่างๆ ของบัตรทองครั้งนี้คือ นโยบายของรัฐบาลในความพยายามที่จะยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี มีมาตรฐาน ง่ายและสะดวกสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน” นายอนุชากล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

สธ.ถอดรหัสพันธุกรรม
ลึ้นผลตรวจเชื้อฟิตเนส
เทียบโควิดสาวฝรั่งเศส
สธ.ลึ้นผลตรวจรหัสพันธุกรรม
โควิด-19 ในฟิตเนส จ.สมุทร
ปราการ หาคำเชื่อมโยง
แหม่มฝรั่งเศสติดเชื้อ
(อ่านต่อหน้า 7)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

กรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นหญิงสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 56 ปี ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งคาดว่า...

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการเร่งดำเนินการสอบสวนโรคว่า การสอบสวนในสถานที่กักกันตัว จ.สมุทรปราการ...

นพ.โอภาสกล่าวว่า ขณะนี้กำลังรอผลการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ตรวจพบในหญิงฝรั่งเศสผู้ติดเชื้อและที่ตรวจพบในอุปกรณ์ในห้องฟิตเนส ซึ่งเป็นขั้นตอนของห้องปฏิบัติการ (แล็บ) มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการตรวจ...

"การตรวจเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ภายในสถานกักกันโรค สอบสวนครบแล้วให้ผลเป็นลบทั้งหมด จึงไม่มีความกังวลว่าเจ้าหน้าที่จะนำเชื้อออกจากสถานกักกันไปสู่ชุมชนรอบข้าง ส่วนการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว...

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 43 ล้านราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 8,827,932 ราย...

"สำหรับประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดี โดยมีกลไกสำคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

อย่างไรก็ตาม นพ.โสภณกล่าวว่า ระหว่างรอวัคซีนโควิด-19 สิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ คือ การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น...

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการสอบสวนโรคที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กรณีหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด-19 ว่า ทีมสอบสวนโรคได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวที่ร่วมเดินทางมาด้วย 2 ราย...

ส่วนที่โรงพยาบาลเกาะสมุย ซึ่งนำผู้เสียชีวิตเป็นลูกเรือและผู้โดยสาร 9 ราย และพนักงานร้านนวด 6 ราย ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลตรวจออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 15 ราย...

3,736 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,451 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 788 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,530 ราย...

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรคได้แก่ 1.บาหลี 2 ราย หญิงไทย อายุ 36 ปี เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) ใน จ.ชลบุรี...

2.สหราชอาณาจักร 1 ราย หญิงไทย อายุ 52 ปี เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ ใน จ.ชลบุรี ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.หนองใหญ่ 3.ฝรั่งเศส 1 ราย เพศหญิง สัญชาติฝรั่งเศส อายุ 60 ปี เป็นนักท่องเที่ยว...

ทั้งนี้สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 452,886 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 42,924,366 ราย รักษาหายแล้ว 31,666,249 ราย เสียชีวิต 1,154,742 ราย...

ที่ จ.ตาก ร.อ.ศาสตราจารย์ ร้อยเอก.พันโทหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก นำกำลังทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.แม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตชด.ที่ 346 อ.แม่สอด ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด...

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 7)

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า ชาว
จีนทั้ง 3 คน เดินทางหลบหนีมาจากฝั่งเมียนมา
เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรง
ขึ้นมาก จึงติดต่อนายหน้าว่าจ้างให้คนไทยมารับ
ตัวเพื่อเดินทางมาอาศัย อ.แม่สอด เบื้องต้น ได้
แจ้งขอหาฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดตากที่ปิด
พรมแดน และห้ามคนต่างต่างเข้าเมืองทุกช่อง
ทาง สำหรับเงินสดเจ้าหน้าที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ
รอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมนี้
ว่า นายแพทย์ แอนโธนี ฟาวซี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคติดต่อ ดำรงตำแหน่งคณะทำงานเพื่อ
รับมือโควิด-19 ของทำเนียบขาว ให้สัมภาษณ์
สถานีโทรทัศน์บีบีซีของอังกฤษ ระบุว่า ในราว
ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม
ก็จะรู้กันแน่ชัดว่า จะมีวัคซีนที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กว่าการ
ฉีดวัคซีนจะแพร่ขยายออกไปกว้างมากพอจน
สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ก็อาจต้องรอ
จนถึงช่วงปลายปี 2564

“เมื่อเราพูดถึงการฉีดวัคซีนให้กับประชากร
ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดผลกระทบ
สำคัญต่อการแพร่ระบาดนั้น มีแนวโน้มเป็นไปได้
ว่า อาจต้องรอจนกระทั่งถึงไตรมาสที่สอง
หรือสามของปีหน้า” นายแพทย์ฟาวซีระบุ

เอเอฟพีรายงานเมื่อวานนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุข
ของโคลอมเบียประกาศวันที่ 24 ตุลาคมนี้ว่า
โคลอมเบียมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 1 ล้าน
คนเรียบร้อยแล้ว โดยภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มีผู้ติดเชื้อมากถึง 8,769 ราย จึงทำให้ยอดผู้
ติดเชื้อทั้งหมดทะลุ 1,007,771 คน นับตั้งแต่มี
ผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 30,000 คนโดยมีผู้เสียชีวิต
198 คนใน 10 วันที่ผ่านมา

โคลอมเบียเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรมากถึง 50 ล้านคนและเป็นประเทศ
ที่ 8 ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านคนตามหลัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย
อาร์เจนตินา สเปนและฝรั่งเศส

ประธานาธิบดีอิบัน ดูเก้ มาร์เกซของ
โคลอมเบียกล่าวที่เมืองกัลดีส ซึ่วโคลอมเบีย
มีอัตราการตายที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบ
ละตินอเมริกา “ประเทศโคลอมเบียทำได้ดีกว่า
ประเทศอื่นๆ แต่ผมไม่ได้พูดแบบนี้เพื่อให้ทุกคน
รู้สึกภูมิใจ ผมพูดเพราะว่าทุกคนต้องป้องกันตัว
เองให้ดีกว่านี้”

จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ
อัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศ
โคลอมเบียอยู่ในอันดับที่ 10 ของภูมิภาคนี้ ด้วย
ค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิต 561 คนต่อจำนวนประชากร
1 ล้านคน เป็นค่าเฉลี่ยเพียงครึ่งหนึ่งของ
ประเทศเบรูที่มี 1,016 คน ต่อประชากร 1 ล้าน
คน และเป็นค่าเฉลี่ยเพียงหนึ่งในสี่ของประเทศ
บราซิลที่มี 719 คน ต่อ 1 ล้านคน